



ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ อัตรา โดยประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ตึก ๕ ชั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เรียงลำดับตามเลขประจำตัวผู้สมัคร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น มารายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ ตาม วัน เวลา และ สถานที่ ที่กำหนด หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์จะถือว่าสละสิทธิ์ (ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบ ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที)

เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จังหวัดนครศรีธรรมราช จะประกาศรายชื่อ และขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ทาง <http://www.nakhonsihealth.org/> ทั้งนี้ ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะทราบผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) และขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายสุทธิพงษ์ ขยลรัฐพงศ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประธานคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

ในวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ ตึก ๕ ชั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๐๕	นางสาวนวลจุฑา เนียมจันทร์	
๐๒๐	นางผกามาศ แก้วคงจันทร์	
๐๒๒	นางสาวกฤษณา พุดแก้ว	

